

Bộ Công Thương họp báo giải đáp 3 vấn đề "nóng"

Chiều 30/9/2013, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Dương Quang. Buổi họp báo đề cập đến nhiều vấn đề nhưng "nóng" nhất là: xăng dầu, sữa và điện

Về việc Thủ tướng yêu cầu xem xét giảm xăng dầu, ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết: Việc tăng giảm giá xăng dầu dựa theo Nghị định 84/NĐ-CP. Hiện nay, Bộ Công Thương đang theo dõi rất sát giá cơ sở. Đúng là giá xăng dầu cuối tháng 9 có thấp hơn đầu tháng 9, nhưng giá xăng dầu không phải muốn giảm là giảm được ngay, còn phải căn cứ vào bình quân giá trong vòng 30 ngày, thuế, quỹ bình ổn. Vấn đề này Bộ Công Thương sẽ cùng phối hợp với Bộ Tài chính, nếu đủ kiện thì sẽ giảm giá ngay.

Liên quan đến Dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu vừa trình Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết, doanh nghiệp đầu mối sẽ được quyền tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu khi giá cơ sở tăng và giảm trong phạm vi 5% so với giá bán lẻ hiện hành. Tuy nhiên, việc giao cho doanh nghiệp tự quyết trong phạm vi 5% không có nghĩa là doanh nghiệp muốn làm gì thì làm mà phải có sự giám sát của cơ quan quản lý.

Vấn đề sữa, Thủ tướng đã chỉ đạo theo Công văn ngày 29/9 của TTCP, đã giao trách nhiệm cho Bộ y tế phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thành danh mục mặt hàng sữa và sản phẩm sữa, căn cứ vào đó Bộ Tài chính sẽ đưa ra danh mục quản lý giá. Danh mục này sẽ được công bố trước ngày 5/10/2013.

Về việc loại dự án thủy điện 6 và 6A khỏi quy hoạch, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang khẳng định, việc rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch là việc làm thường xuyên. Bộ Công Thương cơ bản hoàn thành xong rà soát quy hoạch thủy điện trên cả nước. Trong quá trình quản lý, Bộ vẫn tiếp tục rà soát các dự án thủy điện. Các dự án thủy điện phải đảm bảo 5 tiêu chí: an toàn, đảm bảo diện tích chiếm dụng đất rừng, phá rừng thấp nhất, hạn chế tối đa di dân tái định cư, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến môi trường. Do đó, "nếu những dự án không đảm bảo yêu cầu sẽ có sự điều chỉnh." - Thứ trưởng Lê Dương Quang nhấn mạnh.

ĐẠI LIÊN

TIN VĂN



● Ngày 20/9/2013, Vụ Kế hoạch, CTMĐT&CNTT phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng cho các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng Công ty và các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương.



● Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương đã phối hợp cùng Cục Công nghiệp địa phương và Chi nhánh Thương vụ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam gồm 25 doanh nghiệp với quy mô 35 gian hàng tiêu chuẩn tham gia Hội chợ quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc 2013.



● 21h35' ngày 30/9/2013, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn đường dây 500kV Phú Mỹ - Sông Mỹ.